
บันทึกรายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 

วันศุกร์ท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรา้งนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

__________________________ 

ผู้มาประชุม 

 ๑. นายสมศักดิ ์  กองจันทร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 ๒. นายสะอาด   คำผาลา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 

๓. นายสมพงษ์   มหาโยธี   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 ๔. นายสมร   ปาทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ 
 ๕. นายสังทอง   ประจวบสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ 

๖. นายพิธยา   ถามะพันธ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ 
๗. นางสาวพิมพ์สุดา   บุญหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ 
๘. นายประสาท   เสือสา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ 
๙. นายประยูร   แสนปาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ 
๑๐. นายเชิดศักดิ์   พสุมาตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ 

 ๑๑. นายมานัด   โชคบัณฑิต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ 
 ๑๒. นายวิรัตน์   เนื้อทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ 
 ๑๓. นายเดือน   จันทบาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒ 

๑๔. นายสุรศักดิ์   บุญหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓ 
 ๑๕. นางนงเยาว์   วงษ์พินิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔ 
 ๑๖. นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๖ 

ผู้ไม่มาประชุม 
- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นายชลิต   เฟื่องฟู  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
๒. นายจันทร์ดี   เอกศรี  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา คนที่ ๑ 
๓. นายวิไลศักดิ์   สารคณา ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา คนที่ ๒ 

 ๔. นายชยพัทธ์   เทือกทา  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 ๕. นางหทัยรัตน์   ต้นพันธ์ ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 

๖. จ่าเอกพัลลภ   บุญเสริฐ ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
๗. นายพีรวัส   ภูหมั่นเพียร ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
๘. นายธนดล   จันทร์แดง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๙. น.ส.พิมพ์ใจ   มุธรรม  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๑๐. ส.อ.เกียรติกูล   มาตขาว ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๑. นายประมวล   กอแก้ว ตำแหน่ง  เจ้าเหมาบริการ 

/๑๒. นายธีรวุฒิฯ... 
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๑๒. นายธีรวุฒิ   บุญเลิศ  ตำแหน่ง  นักวิชาการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๓. นางธัญญารัตน์   ปาทอง ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘.๓๐ น. 
นายสมพงษ์   มหาโยธี เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, หัวหน้าส่วนราชการ 
เลขานุการสภาฯ  และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน ครับ กระผมนายสมพงษ์  มหาโยธี ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ  

กระผมได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกฯ แล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๖ ราย ลำดับ
ต่อไปผมขอเรียนเชิญ นายสมศักดิ์  กองจันทร์ ตำแหน่ง ประธานสภา ไดจุ้ดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา อำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ขอเรียนเชิญครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ กล่าวขอเปดิรายงาน การประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลสร้างนกทา สมัยสามญั  
ประธานสภาฯ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทางคณะผู้บริหารฯ มี
เรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบไหมครับ ขอเชิญครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านปลัดฯ,ท่านรองปลัดฯ,  
นายก อบต.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทกุๆ ท่าน   เรื่องแรก ผมขอแจ้งให้ 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ เนื่องจากตอนน้ีมีเจ้าหน้าที่มาใหม่ จำนวน ๒ ท่าน ท่าน
แรก นายชยพัทธ์   เทือกทา ตำแหน่ง ปลัด อบต.สร้างนกทา ท่านที่ ๒ นางหทัยรัตน์   
ต้นพันธ์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.สร้างนกทา และมีเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่ คือ 
นายประมวล   กอแก้ว ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการฯ ปฏิบัติงานเป็นพลขับรถกองช่าง 
อบต.สร้างนกทา จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ผมขอเชิญท่านปลัดฯ แนะนำตัวเอง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายชยพัทธ์   เทือกทา เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน,  หัวหน้าส่วน 
ปลัด อบต.สร้างนกทา ราชการ และผู้เข้ารว่มประชุมทกุๆ ท่านครับ กระผมขออนุญาตแนะนำตัวเอง กระผม 

นายชยพัทธ์   เทือกทา มาดำรงตำแหน่ง ปลดั อบต.สร้างนกทา เมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๖๘ 
เป็นผู้สอบได้ในบัญชีของจังหวัดอำนาจเจริญ ผมก็เลยขอเลือกลงที่ อบต.สร้างนกทา 
ภูมิลำเนาผมเป็นคนนาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ตอนนี้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่
ที่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ปัจจุบันผมก็อายุ ๔๖ ปี ยังไงผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่าน
สมาชิก, ท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ครับ ท่านปลัดฯ ก็ได้รายงานตัวกับสมาชิกของเราให้ได้รับทราบแล้ว    ต่อไปผมก็ขอ 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านรองปลัดฯ แนะนำตัวเองให้กับสมาชิกได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
นางหทัยรัตน์   ต้นพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, ท่านเลขาสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
รองปลัดฯ  ทุกท่าน, ท่านนายกฯ, ท่านรองนายกฯ, ท่านปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม 

/ประชุม... 
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ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะค่ะ ดิฉันนางหทัยรัตน์   ต้นพันธ์ มาดำรง
ตำแหน่ง รองปลัด อบต.สรา้งนกทา ซึ่งย้ายมาจาก อบต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี  
เดิมเป็น ผอ.กองคลังฯ ที่ อบต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 
แล้วสอบบัญชีได้ที่ จ.อุดรธานี แล้วย้ายไปที่ จ.อุบลราชธานี และก็ย้ายมาที่ อบต.
สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ก็ขอฝากตัวด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ คนสุดท้าย ผมขอเชิญ นายประมวล   กอแก้ว ที่มาบรรจุใหม่ช่วยมาแนะนำตัวให้กับ
ประธานสภาฯ  สมาชิกได้รับทราบครับ 
นายประมวล   กอแก้ว เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ,  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน,  
จ้างเหมาบริการฯ คณะผู้บริหารฯ, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้ารว่มประชุมทุกๆ ท่าน ผมนายประมวล    

กองแก้ว ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถกองช่าง อบต.สร้าง
นกทา ภูมิลำเนาอยู่บ้านดอนหวาย ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจรญิ จ.อำนาจเจรญิ 
ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ในเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ก็มีเจ้าหน้าที่ได้แนะนำตัวไปหมดแล้ว     มีใครจะเพิ่มเติมหรือ 
ประธานสภาฯ  สอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมขอแจ้งเพื่อทราบ   เรื่อง รายงานผลการติดตาม 

และประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอ
เชิญผู้บริหารฯ ช้ีแจงครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านปลัดฯ,ท่านรองปลัดฯ,  
นายก อบต.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกๆ ท่าน ผมขอช้ีแจงเรื่อง รายงาน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๗๐ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ อาศัยอำนาจตาม
ความในข้อ ๒๙ (๓) และ ข้อ ๓๐ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่ออกตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั ้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  จึงประกาศการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่านนายกฯ ช้ีแจงมามีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีแล้ว  
   สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารบนัทึกรายงานการประชุมให้กบัสมาชิกไปแลว้   มี 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านจะเพิ่มเติมหรอืสอบถามอีกไหม ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมในการ 
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รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒  ประจำปี พ.ศ.  
๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด     จำนวน    ๑๖    ท่าน 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว จำนวน    ๑๖ เสียง 
ไม่รับรอง       จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง         จำนวน     - คน 

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม  
   ข้อ ๓.๑ ขอทราบรายละเอียดโครงการ การจ่ายเงินสะสมที่ผ่านมาทุกโครงการที่จ่าย 

เป็นเงินสะสมทำเสร็จแล้วกี่โครงการ ผมขอเชิญเจ้าของกระทู้ถาม ข้อ ๓.๑  
นายสังทอง   ประจวบสุข ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๒ ช้ีแจงครับ 

นายสังทอง   ประจวบสุข เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านปลดัฯ, 
ส.อบต.ม.๒  ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่าน ครับ  ผมขอทราบ 

รายละเอียดโครงการ การจ่ายเงินสะสมที่ผ่านมาทุกโครงการที่จ่ายเป็นเงินสะสมทำ
เสร็จแล้วกี่โครงการหรือว่ายังไม่มีการดำเนินการเลย  ผมจึงอยากให้ทางผู้บริหารฯ 
รีบทำโครงการจะทำโครงการไหนก่อนก็ได้ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ผมขอเชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงต่อสภา อบต.สร้างนกทา ผมขอเชิญทางคณะผู้บริหารฯ  
ประธานสภาฯ  ช้ีแจงครับ 
นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน ท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ,  
นายก อบต.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ตอนนี้โครงการต่างๆ  ในการ 

จ่ายขาดเงินสะสมก็เริ่มดำเนินการ และกำลังดำเนินการอยู่ก็จะมีโครงการลูกรัง บ้าน 
โคกยาว - บ้านหนองแฝก ก็อยู่ในงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท และลูกรังบ้านบาก 
- บ้านหนองแฝก และโครงการกำลังทำสัญญา ก็จะมีบ้านบ๋าเจริญ และบ้านขาม -
บ้านคำมะเบื่อ ถนนบ้านโคกยาว - บ้านขามนาเพียง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
อีก ๓ ตัว ผมก็ขอตอบกระทู้ถามของท่าน ส.อบต.ม.๒ เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ท่านนายกฯ ก็ได้ช้ีแจงงานโครงการต่างๆ ที่อยู่ในระหว่างห่วงการจ่ายขาดเงินสะสมว่า 
ประธานสภาฯ  ดำเนินการไปแล้วกี่โครงการและกำลงัดำเนินการกีโ่ครงการ   มีสมาชิกท่านใดจะเพิม่ 

เติมหรือสอบถามอีกไหมครับ  
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ข้อ ๓.๒ ขอทราบรายละเอียดโครงการทศันศึกษาดูงาน ของ อบต.สร้างนกทา ขอเชิญ
ประธานสภาฯ  ท่าน นายพิธยา   ถามะพันธ์ ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๓ เจ้าของกระทู้ถาม ขอเชิญครับ 
นายพิธยา   ถามะพันธ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, คณะ 
ส.อบต.ม.๓  ผู้บริหารฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่านครบั กระผม นายพิธยา    

ถามะพันธ์ ส.อบต.ม.๓ ขอทราบรายละเอียดโครงการทัศนศึกษาดูงาน ของ อบต.
สร้างนกทา เนื่องจากปัจจุบันนี้ก็จะครบวาระแล้ว และแต่ละปีที่ขออนุมัติโครงการ
ศึกษาดูงานก็ไม่ได้ไปสักทีจึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารฯ พิจารณาในเรื่องนี้ด้วยครับ 

 
/นายสมศักดิ์ฯ... 



- ๕ - 
 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ท่าน ส.อบต.ม.๓ ก็อยากทราบรายละเอยีดเกี่ยวกับโครงการศึกษาดูงานฯ ว่าพอจะมี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณในการศึกษาดูงานหรือไม่และสามารถเดินทางไปได้ช่วงเดือนไหน  จึงขอ 

ให้ทางคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงในกระทู้ดังกล่าวด้วย ขอบคุณครับ 
นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน ท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ,  
นายก อบต.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกๆ ท่าน  ในเรื่องของการศึกษาดู 

กำหนดก็เลยได้ยกเลกิไปทำใหต้้องเสยีค่าประกันรถที่ทำไว้หมดไปหลายหมืน่ และทาง 
สภาฯ ก็ได้ถามถึงเรื่องโครงการศึกษาดูงานทุกสมัยประชุมแต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่อง
นี้ ตอนนี้ผมอยากให้ทางสมาชิกและเจ้าหน้าที่ลงช่ือสำรวจในการเดินทางไปศึกษาดู
งานในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า ๓๕ คน ถ้าหากว่าอยากไปจริงผมก็อยากให้ทุกท่านมาลง
ลายช่ือในการสำรวจในครั้งนี้ 

นายสังทอง   ประจวบสุข เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, คณะ 
ส.อบต.ม.๒  ผู้บริหารฯ,  ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ในระเบียบศึกษาดูงานถ้าไปได้ผมก็อยากให้ทางผูบ้ริหารฯ พิจารณาด้วย  โดย 
เฉพาะปีนี้เป็นปีสุดท้ายของสมาชิกผมก็อยากให้ไปศึกษาดูเพราะจะได้นำความรู้ไป
ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังต่อไป 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ก็ขอขอบคุณท่าน “ส.อบต.ม.๒” ที่มาให้คำแนะนำ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือ
ประธานสภาฯ  สอบถามอีกไหม  
   กระทู้ถาม ข้อ ๓.๓    ขอทราบรายละเอียด โครงการกีฬา อบต.สร้างนกทา ประจำปี  

พ.ศ. ๒๕๖๘ ผมขอเชิญท่าน สุรศักดิ์   บุญหาญ ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๑๓ ซึ่งเป็น
เจ้าของกระทู้ ขอเชิญครับ 

นายสุรศักดิ์   บุญหาญ เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, คณะ 
ส.อบต.ม.๑๓  ผู้บริหารฯ,  ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน กระผมนายสุรศักดิ์   บุญหาญ “ส.อบต.ม.๑๓” ผมขอทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับ โครงการกีฬาประจำตำบลของ อบต.สร้างนกทา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 
เนื่องจากตอนสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ที่
ผ่านมาทางผู้บริหารฯ ก็บอกว่าไม่สามารถจัดโครงการกฬีา อบต.สร้างนกทา ในเดือน 
มกราคม ได้ เนื่องจากในช่วงนั้นมีกิจกรรมเยอะ และบอกว่าถ้าจะจัดได้ก็น่าจะชว่ง
เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ แต่ตอนน้ีเข้าสู่เดือน กุมภาพันธ์ แล้วยังไม่หนังสือออกมาผมก็
เลยกลัวจะดำเนินการไม่ทันตามที่กำหนด 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ผมขอเชิญ ท่านนายกฯ ช้ีแจงรายละเอยีดในกระทูข้องทา่น ส.อบต.ม.๑๓ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน ท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ,  
นายก อบต.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกๆ ท่าน  ผมขอช้ีแจงในเรื่องการ 

โครงการกีฬา อบต.สร้างนกทา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเราก็ได้พิจารณาอยู่ ว่า
สามารถจัดโครงการดังกล่าวในช่วงไหน แต่ที่เคยคุยกันไว้ก็อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม 
ทางกองการศึกษาฯ ก็ได้รับทราบแล้วและก็จะรบีดำเนินการในสว่นที่เกีย่วข้อง  ต่อไป 
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ผมจะให้ทาง ผอ.กองการศึกษาฯ มาช้ีแจงรายละเอียดในการจัดงานโครงการดังกล่าว 
ให้ทางท่านสมาชิกได้รับทราบครับ 

นายธนดล   จันทร์แดง เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ,  ท่านปลัดฯ, ท่าน 
ผอ.กองการศึกษาฯ รองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านครับ  กระผม 

นายธนดล   จันทร์แดง (ผอ.กองการศึกษาฯ) ขออนุญาตชี้แจงโครงการกีฬาประจำ
ตำบลสร้างนกทา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเราก็พบเจอปัญหาและ
อุปสรรคหลายๆ ด้าน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ทาง สตง.ฯ ก็ได้เข้าตรวจโครงการ 
และในการจัดงานแข่งขันกีฬาที่มาจัดในเดือน มีนาคม ก็เพราะว่าช่วงเดือน มกราคม 
และกุมภาพันธ์ ทางด้านกองการศึกษาฯ ก็มีโครงการที่ต้องทำเรื่องส่งใช้เงินคืนใน
โครงการที่จัดต่างๆ ที่จัดมา เมื่อวานผมก็ได้ประสานไปที่ทางโรงเรียนที่เราจะไปขอ
อนุญาตในการใช้สถานที่จัดกิจกรรม ทางท่าน ผอ.โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย ก็
ช้ีแจงว่าในห้วงของเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ทางโรงต้องใช้สถานที่ดังกล่าว
และอาจส่งกระทบต่อการเรียนสอนของนักเรียนในห้วงระหว่างนั้น ถ้าจะใช้สถานที่
น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคม เพราะเด็กนักเรียนก็จะอยู่ในห้วงระหว่างปิดเทอม
พอดี รายละเอียดงบประมาณเราตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท และในส่วนข้อมูลอื่นๆ ผม
จะให้ทาง นว.กองการศึกษาฯ เป็นผู้ช้ีแจงต่อ ผมขออนุญาตนำเรยีนเบือ้งต้นก่อนเพยีง
เท่านี้ครับ 

นายธีรวุฒิ   บุญเลิศ เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ,  ท่านปลัดฯ, ท่าน 
นว.กองการศึกษาฯ รองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านครับ   ซึ่งการ 

จัดการแข่งขันกีฬาในปีที่ผ่านมาก็จะมีอยู่ ๕ ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย 
วอลเลย์บอลหญิง ตระกร้อชาย วอลเลย์บอลชาย เปตอง ซึ ่งใช้งบประมาณทั้ง 
๑๙๗,๐๐๐.-บาท ปีนี้งบประมาณเราลดลงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท จำนวนนักกีฬาที่
เราจะซื้อเสื้อไม่เกิน ๒๕๐ คน ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่ ได้แจกให้
ทางท่านสมาชิกไปแล้ว  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ในส่วนของกองการศึกษาฯ     ก็ได้ช้ีแจงรายละเอียดในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. 
ประธานสภาฯ  สร้างนกทา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถาม 

อีกไหมครับ  
กระทู้ถามข้อ ๓.๔ ขอทราบรายละเอียด โครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ที่อนุมัติ
ไปแล้วดำเนินการถึงไหน ขอเชิญท่านสุรศักดิ์   บุญหาญ ส.อบต.ม.๑๓ เจ้าของกระทู้
ถามดังกล่าว ขอเชิญครับ 

นายสุรศักดิ์   บุญหาญ เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, คณะ 
ส.อบต.ม.๑๓  ผู้บริหารฯ,  ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน  กระทู้ถามข้อ ๓.๔ ขอทราบรายละเอียด โครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ 
ที่อนุมัติไปแล้วดำเนินการถึงไหน ผมขออนุญาตสำรวจประปาหลัง อบต.สร้างนกทา 
ที่สร้างขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้ในพื้นที่ อบต.ฯ ผมจึงอยากให้สำรวจและปรับปรุงเผื่อจะได้
เอาน้ำเข้าไปใช้ในหมู่ที่ ๑๓ เพราะว่าปีที่ผ่านมาหมู่ที่ ๑๓ มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งก็
เพราะบ่อนี้ ผมเลยจึงอนุญาตมาที่สภา อบต.สร้างนกทา ในการพิจารณาครับ 

/นายสมศักดิ์ฯ... 
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นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.๑๓ ช้ีแจงมา ผมขอให้ทางคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน ท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ,  
นายก อบต.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทกุๆ ท่าน  ในเรื่องประปาที่อยู่หลัง  

อบต.สร้างนกทา ที่ในห้วงปีที่ผ่านมาก็ได้เอาน้ำเข้าไปใช้ภายในหมู่ที่ ๑๓ ที่ขาดแคลน
น้ำ ผมขอช้ีแจงว่าถ้ามิเตอร์ค่าไฟข้ึนสูงมากเวลาทางเจ้าหน้าที่ สตง.ฯ เข้ามาตรวจเขา
อาจตำหนิได้ ซึ่งในแต่ละปีทาง สตง.ฯ ก็จะเข้ามาตรวจบัญชีรายรับ - รายจ่าย ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อย่างละเอียด ผมก็อยากช่วยทางด้านของเรื่อง
น้ำประปา หมูท่ี่ ๑๓ และตอนน้ีผมก็มีโครงการจะเจาะน้ำประปาโซล่าเซลลอ์ยู่และอยู่
ในระหว่างการร่างขอบเขตอยู่ ในส่วนของประปาที่อยู่หลัง อบต.สร้างนกทา ก็จะให้
ทางกองช่างฯ หางบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่และก็จะรีบดำเนินการ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ท่านนายกฯ ก็ได้ช้ีแจงรายละเอียดความชัดเจนในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องน้ำประปา 
ประธานสภาฯ  หมู่ที่ ๑๓ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหม  
   ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
   ข้อ ๕.๑ การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ - ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  

ผมขอเชิญท่านสมพงษ์   มหาโยธี “ส.อบต.๔” เจ้าของญัตติฯ ขอเชิญครับ 
นายสมพงษ์   มหาโยธี เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, คณะ 
ส.อบต.ม.๔  ผู้บริหารฯ,  ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ผมนายสมพงษ์   มหาโยธี “ส.อบต.ม.๔” ขอเสนอญัตติเรื่องการกำหนดสมยั
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ - ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ผมก็ขอเชิญท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ร่วมเสนอการกำหนดสมัยประชุมว่าจะประชุมวันในเดือนถัดไป 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ผมก็อยากใหม้ีการเสนอกำหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ โดยมีผู้เสนอ ๑ ท่าน และ 
ประธานสภาฯ  มีผู้รับรอง ๒ ท่าน ต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกเสนอ ขอเชิญครับ 
นายสะอาด   คำผาลา เรียน ท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน, คณะผู้บริหารฯ, ท่านปลัดฯ,  
รองประธานสภาฯ ท่านรองปลดัฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารว่มประชุมทกุๆ ท่าน ตามที่เราประชุม

สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 
เรามีกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และใน
วันน้ีเราก็จะมากำหนดสมัยประชุมสมัยที่ ๒ - ๔ ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๘ ผมจึงขอเสนอ
การกำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ ดังนี ้
๑.) สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘ 
๒.) สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ 
๓.) สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๐ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่าน สะอาด   คำผาลา “รองประธานสภาฯ” ได้เสนอกำหนดสมัยประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ - ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 

๑.) นายสังทอง   ประจวบสุข ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๒ ผู้รับรองคนที่ ๑ 
๒.) นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร  ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๑๖ ผู้รับรองคนที่ ๒ 
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มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมอีกไหม ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมใน
การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยที่ ๒ - ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ผมขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน    ๑๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๓ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ญัตติ ข้อ ๕.๒ ของบประมาณในการแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาแห่งที่อยู่ติด
ประธานสภาฯ  กับสำนักงานองค์การบริหารสว่นตำบลสร้างนกทา)  เพื่อใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน บ้าน 

สร้างนกทา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจรญิ จังหวัดอำนาจเจรญิ 
ผมขอเชิญ นายสุรศักดิ์  บุญหาญ ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๑๓ เจ้าของญัตติฯ ขอเชิญครับ 

นายสุรศักดิ์   บุญหาญ เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, คณะ 
ส.อบต.ม.๑๓  ผู้บริหารฯ,  ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ญัตติที่ผมยื่นเสนอต่อประธานสภาฯ ผมขอถอนญัตติครับ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ญัตติ ข้อ ๕.๓ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  (สำนัก 
ประธานสภาฯ  ปลัดฯ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์  สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ ๒  

จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๒,๐๐๐.-บาท โอนลดจากเงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๓๒,๐๐๐.-บาท ขอเชิญนายชลิต  เฟื่องฟู 
ตำแหน่ง นายก อบต.สร้างนกทา ช้ีแจงขอเชิญครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน ท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ,  
นายก อบต.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทกุๆ ท่าน  ญัตติข้อ ๕.๓  เรื่องการ 

ขอโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักปลัดฯ) เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณ ๓๒,๐๐๐.-บาท โอนลดจากเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักปลัดฯ) จำนวน ๓๒,๐๐๐.-บาท จึงอยากให้ทางสภาฯ พิจารณาด้วยครับ 

นายสะอาด   คำผาลา เรียน ท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน, คณะผู้บริหารฯ, ท่านปลัดฯ,  
รองประธานสภาฯ ท่านรองปลดัฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกๆ ท่าน   ในเรื่องการขอ 

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักปลดัฯ) เพื่อจ่ายเปน็
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณ ๓๒,๐๐๐.-บาท โอนลดจากเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักปลัดฯ) จำนวน ๓๒,๐๐๐.-บาท ผมสงสัยแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ คือยังไง
เพราะตอนที่เสนอรายงานการกล่าว ๑๐ วันอันตรายในช่วงเทศกาลป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ เอาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ มาให้ผมกล่าวรายงาน ผมคิดว่าน่าจะเปน็แบบที่ ๑ ถ้าเป็นแบบที ่๒ น่าจะเปน็
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และก็ทางท่านหัวหน้าสำนักปลัดฯ ไม่อยู่ไม่มีใครมาชี้แจง ผมก็
อยากให้ทางสภาฯ พิจารณาด้วย 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 

/นายเดือน... 
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นายเดือน   จันทบาล เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, คณะ 
ส.อบต.ม.๑๒  ผู้บริหารฯ,  ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน กระผมนายเดือน   จันทบาล ส.อบต.ม.๑๒ ผมขอสอบถามว่าการประชุม
ครั้งที่แล้วก็ขออนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและก็มาประชุมสภาฯ รอบนี้ก็ซื้อ
อีก ตอนนี้ทางหัวหน้าสำนักปลัดฯ ก็ไม่อยู่ไม่รู้ว่าอยากได้หรือไม่อยากได้ ไม่เห็นมา
ช้ีแจงให้สมาชิกฟังถึงเหตุผลความจำเป็นมีแต่ทางผู้บริหารฯ พูดเอาเอง ผมจึงอยาก
ให้ทางสำนักปลัดฯ มาช้ีแจงเหตุผลถึงความจำเป็นในการจะซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใ์น
ครั้งนี้ มันขาดตรงไหนหรือส่วนไหนหรือมีคนมาเพิ่มอีกหรือว่าจะซื้อมาเก็บไว้ ผมจึง
อยากให้มาชี้แจงให้สมาชิกฟังและในเรื่องการขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๔,๐๐๐.-บาท รวมราคา 
๔๘,๐๐๐.-บาท มันต่างกันตรงไหนระหว่างแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ มีแต่ท่านนายกฯ 
เสนอมาไม่รู้ว่าทางเจ้าหน้าที่เขายากได้จริงรึเปล่า อยากให้ทางเจ้าหน้าที่มาชี้แจง
เหตุผลถึงความจำเป็นหน่อย สมาชิกก็มีเหตุผลพออันนี้ผมว่าง่ายเกินไปในความเป็น
จริงอย่ามาพูดโกหกเพราะตรงนี้ก็มีแต่สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
น.ส.พิมพ์ใจ   มุธรรม เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, คณะ 
นว.วิเคราะห์ฯ  ผู้บริหารฯ, ท่านปลัดฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ    และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ดิฉันขอช้ีแจงญัตติข้อ ๕.๓ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักปลัดฯ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๒,๐๐๐.-บาท โอนลดจาก
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๓๒,๐๐๐.-บาท 
เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู ่ใช้งานมา ๑๓ ปี แล้ว
ประสิทธิภาพไม่ค่อยใช้งานได้และส่งซ่อมก็อยู่บ่อยครั้งโดยการซ่อมในแต่ละครั้งจะ
อยู่ประมาณ ๘,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งถ้าเปรียบเทียบก็ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม 
จึงอยากให้ทางสภาฯ พิจารณาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะท่านประธานฯ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหม       ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘   (สำนักปลัดฯ)    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน 
๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๒,๐๐๐.-บาท โอนลดจากเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๓๒,๐๐๐.-บาท ผมขอมติด้วยครับท่านครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน    ๑๖ คน  

 
/นายสมศักดิ์ฯ... 
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นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ญัตติข้อ ๕.๔ เรื่อง การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ประธานสภาฯ  (สำนักปลัดฯ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สำหรับงานประมวลผล  

จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๔,๐๐๐.-บาท รวมราคา ๔๘,๐๐๐.-บาท โอนลดจากเงินเดอืน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๔๘,๐๐๐.-บาท ขอเชิญ
ทางคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน ท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ,  
นายก อบต.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทกุๆ ท่าน ผมขอช้ีแจงเรื่อง การขอ 

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักปลดัฯ) เพื่อจ่ายเปน็
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ 
๒๔,๐๐๐.-บาท รวมราคา ๔๘,๐๐๐.-บาท โอนลดจากเงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๔๘,๐๐๐.-บาท ผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่
มาช้ีแจงในเรื่องการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ 

น.ส.พิมพ์ใจ   มุธรรม เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, คณะ 
นว.วิเคราะห์ฯ  ผู้บริหารฯ, ท่านปลัดฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ    และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ดิฉันขอช้ีแจงญัตติข้อ ๕.๔ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักปลัดฯ)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๔,๐๐๐.-บาท รวมราคา ๔๘,๐๐๐.-บาท โอน
ลดจากเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น (สำนักปลัดฯ) จำนวน 
๔๘,๐๐๐.-บาท ในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กในครั้งนี้เนื่องจากมีท่านปลัดฯ 
และท่านรองปลัดฯ พึ่งย้ายมาใหม่และยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน จึงอยากให้
ทางสภาฯ พิจารณาด้วยค่ะ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรอืสอบถามอีกไหม ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมใน
ประธานสภาฯ  การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักปลัดฯ) เพื่อ 

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่องๆ
ละ ๒๔,๐๐๐.-บาท รวมราคา ๔๘,๐๐๐.-บาท โอนลดจากเงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๔๘,๐๐๐.-บาท ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน    ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๔ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ญัตติข้อ ๕.๕ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนัก
ประธานสภาฯ  ปลัดฯ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีท้ำงาน จำนวน ๑ ตัว  งบประมาณ ๔,๐๐๐.-บาท  

โอนลดจากเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดฯ) จำนวน 
๔,๐๐๐.-บาท ผมขอเชิญคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน ท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ,  
นายก อบต.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกๆ ท่าน ผมขอช้ีแจง ญัตติข้อ ๕.๕  

เรื่องการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักปลัดฯ)   
/เพื่อจ่าย... 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๔,๐๐๐.-บาท โอนลด
จากเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๔,๐๐๐.-
บาท ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมผมจะให้ทาง นักวิเคราะห์ฯ ช้ีแจงต่อสมาชิกในการ
อนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ 

น.ส.พิมพ์ใจ   มุธรรม เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, คณะ 
นว.วิเคราะห์ฯ  ผู้บริหารฯ, ท่านปลัดฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ    และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ในขอโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเก้าอี้ในครั้งนี้ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ที่มาบรรจุใหม่ จึงอยากให้ทางสภาฯ พิจารณาด้วยค่ะ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหม ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในการ
ประธานสภาฯ  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักปลดัฯ)  เพื่อจ่าย 

เป็นค่าจัดซื ้อเก้าอี ้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๔,๐๐๐. -บาท โอนลดจาก
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๔,๐๐๐.-บาท 
ผมขอมติที่ประชุมครับผม 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน     ๕ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     ๑ เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน    ๑๐ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ญัตติข้อ ๕.๖ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กอง
ประธานสภาฯ  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน  จำนวน ๔ ตัวๆ ละ  

๔,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.-บาท  โดยโอนลดมาจากแผนงานสาธารณสุข งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน จำนวน ๑๖,๐๐๐.-บาท ขอเชิญทางคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน ท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ,  
นายก อบต.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกๆ ท่าน  ผมขอช้ีแจง เรื่องการขอ 

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘     (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน  จำนวน ๔ ตัวๆ ละ ๔,๐๐๐.-บาท 
เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.-บาท โอนลดมาจากแผนงานสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น จำนวน 
๑๖,๐๐๐.-บาท เนื่องจากปัจจุบันเก้าอี้ที่ใช้งานอยู่ชำรุดทรุดโทรมและใช้งานมานาน
แล้ว จึงอยากให้ทางสภาฯ พิจารณาด้วยครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่
ประธานสภาฯ  ประชุมในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘     (กอง 

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน  จำนวน ๔ ตัวๆ ละ 
๔,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.-บาท โดยโอนลดมาจากแผนงานสาธารณสุข งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน จำนวน ๑๖,๐๐๐.-บาท ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับท่าน 

 
/มติที่ประชุม... 



- ๑๒ - 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน     ๔ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     ๓ เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๙ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ญัตติข้อ ๕.๗ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘     (กอง
ประธานสภาฯ  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน  โต๊ะเหล็กพร้อมติดตั้ง 

กระจก จำนวน ๔ โต๊ะๆละ ๖,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐.-บาท  โอนลดมาจาก
แผนงานสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน ๒๖,๐๐๐.-บาท ขอเชิญทางคณะผู้บริหาร
ช้ีแจงครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน ท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ,  
นายก อบต.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกๆ ท่าน  ขอช้ีแจงใน เรื่อง การขอ 

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘      (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็กพร้อมติดตั้งกระจก จำนวน 
๔ โต๊ะๆละ ๖,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐.-บาท  โดยโอนลดมาจากแผนงาน
สาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๖,๐๐๐.-บาท จึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารฯ 
พิจารณาด้วย ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมจะให้ทางทา่นรองปลัดฯ รักษาราชการ 
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ช้ีแจงต่อ 

นางหทัยรัตน์   ต้นพันธ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, คณะ 
รองปลัด อบต.ฯ  ผู้บริหารฯ, ท่านปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านค่ะ ดิฉัน 

นางหทัยรัตน์   ต้นพันธ์ ตำแหน่ง รองปลัดฯ รักษาราชการ ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ขออนุญาตชี้แจงในเรื่อง การขออนุมัติโอนขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็กพร้อมติดตั้งกระจก จำนวน ๔ โต๊ะๆละ ๖,๕๐๐. -บาท 
เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐.-บาท โดยโอนลดมาจากแผนงานสาธารณสุข งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงนิเดือนข้าราชการหรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน จำนวน 
๒๖,๐๐๐.-บาท เนื่องจากตอนนี้กองสาธารณสุขมีเจ้าหน้าที่มาเพิ่มจำนวน ๑ ท่าน 
และมีเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการอีก ๓ ท่าน ซึ่งโต๊ะทำงานมันผุพังมาตั้งนานแล้ว จึง
อยากให้ทางสภาฯ พิจารณาด้วยค่ะ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรอืสอบถามอีกไหม ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมใน
ประธานสภาฯ  การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘   (กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็กพร้อมติดตั้งกระจก 
จำนวน ๔ โต๊ะๆละ ๖,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐.-บาท  โอนลดมาจากแผนงาน
สาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน ๒๖,๐๐๐.-บาท ผมขอมติที่ประชุมครับท่าน 

 
/มติที่ประชุม... 



- ๑๓ - 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน     ๖ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     ๕ เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๕ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ญัตติข้อ ๕.๘ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘     (กอง
ประธานสภาฯ  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ   แบบติดผนงั  

(ระบบ inverter) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๗,๙๐๐.-บาท โอนลดมาจากแผนงาน
สาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน ๓๗,๙๐๐.-บาท ขอเชิญทางคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจง 

นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน ท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ,  
นายก อบต.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกๆ ท่าน ผมขอช้ีแจง เรื่อง การขอ 

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘   (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ inverter) 
จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๗,๙๐๐.-บาท โอนลดมาจากแผนงานสาธารณสุข งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน จำนวน ๓๗,๙๐๐.-บาท เนื่องจากแอร์ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันได้ชำรุดมา
ตั้งนานและได้ซ่อมแซมแล้วช่างก็บอกว่าไม่คุ้มค่าในการซ่อม จึงอยากให้ทางสภาฯ 
พิจารณาด้วยครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสะอาด   คำผาลา เรียน ท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน, คณะผู้บริหารฯ, ท่านปลัดฯ,  
รองประธานสภาฯ ท่านรองปลดัฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ    ในส่วนของ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ผม
ก็อยากให้ดูทางผู้บริหารฯ ดูแลห้องกิจการสภาฯ ด้วยครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ในการขอโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  (กองสาธารณสขุ 

และสิ ่งแวดล้อม) เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
inverter) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๗,๙๐๐.-บาท โอนลดมาจากแผนงานสาธารณสุข 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน จำนวน ๓๗,๙๐๐.-บาท ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน     ๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     ๕ เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๘ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ญัตติข้อ ๕.๙ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่างฯ) 
ประธานสภาฯ  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๔,๐๐๐.-บาท  โอนลดมาจากแผนงาน 
 

/อุตสาหกรรม... 



- ๑๔ - 
 

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท
รายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๔,๐๐๐.-บาท ขอเชิญ
ทางคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน ท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ,  
นายก อบต.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกๆ ท่าน ผมขอช้ีแจง เรื่อง การขอ 

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่างฯ) เพื่อจัดซื้อ
เก้าอี ้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๔,๐๐๐.-บาท  โดยโอนลดมาจากแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท
รายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๔,๐๐๐.-บาท เนื่องจาก
ปัจจุบันเก้าอี้ที่ใช้งานอยู่ชำรุดทรุดโทรมและใช้งานมานานแล้ว ในส่วนของรายละเอียด
เพิ่มเติมผมจะให้ทาง ผอ.กองช่างฯ ช้ีแจงต่อสภาฯ ครับ 

นายพีรวัส   ภูหมั่นเพียร เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, คณะ 
ผอ.กองช่างฯ  ผู้บริหารฯ, ท่านปลัดฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ    และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกๆ ท่าน ผมขออนุญาตช้ีแจงเหตุผลถึงความจำเปน็ในการขออนุมตัิโอนงบประมาณ
ในการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว ในครั้งนี้ เนื่องจากทางกองช่างมีเจ้าหน้าที่มา
บรรจุในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ และปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถกองช่างฯ เก้าที่ใช้
งานอยู่ก็เป็นเก้าอี้เก่าทีช่ำรุดทรดุโทรมมานานแลว้ ผมจึงอยากให้ทางสภาฯ พิจารณา
ในครั้งนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน เป็นอย่างสูงและล่วงหน้าครับ ขอบคุณมากๆ ครับท่าน 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่านนายกฯ และทาง ผอ.กองช่างฯ ได้ช้ีแจงเหตุผลถึงความจำเปน็ในการขอโอน
ประธานสภาฯ  งบประมาณในครั้งนี้   มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหม  ถ้าไม่มีต่อไป 

ผมจะขอมติที่ประชุมในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๘ (กองช่างฯ) เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๔,๐๐๐.-บาท  โอน
ลดมาจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๔,๐๐๐.-บาท 
ผมขอมติที่ประชุมครับผม 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน    ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๔ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ญัตติข้อ ๕.๑๐ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (กองช่าง) 
ประธานสภาฯ  เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน  โต๊ะเหล็กพร้อมติดตั้งกระจก จำนวน ๑ โต๊ะ เป็นเงิน ๖,๕๐๐.- 

บาท โอนลดมาจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตำบล จำนวน 
๖,๕๐๐.-บาท ขอเชิญทางคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านปลัดฯ,ท่านรองปลัดฯ, 
นายก อบต.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่าน ผมขอช้ีแจงเรื่องการขอโอน 

/งบประมาณ... 
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งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่างฯ) เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
ทำงาน  โต๊ะเหล็กพร้อมติดตั้งกระจก จำนวน ๑ โต๊ะ เป็นเงิน ๖,๕๐๐.-บาท โอนลด
มาจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๖,๕๐๐.-บาท 
เนื่องจากปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่มาเพิ่มใหม่ ๑ นาย และปัจจุบันยังไม่มีโต๊ะทำงาน จึง
อยากให้ทางสภาฯ พิจารณาด้วย 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหม ถ้าไม่มีต่อไปผมขอมติที่ประชุมใน
ประธานสภาฯ  การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  (กองช่างฯ)   เพื่อ 

จัดซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็กพร้อมติดตั้งกระจก จำนวน ๑ โต๊ะ เป็นเงิน ๖,๕๐๐.-บาท  
โอนลดมาจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ)  ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนตำบล  จำนวน 
๖,๕๐๐.-บาท ผมขอมติที่ประชุมครับท่านครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน    ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๔ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ญัตติข้อ ๕.๑๑ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (กองช่าง) 
ประธานสภาฯ  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล  จำนวน ๑ เครื่อง  เป็น 

เงิน ๒๔,๐๐๐.-บาท โอนลดมาจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ตำบล จำนวน ๒๔,๐๐๐.-บาท ขอเชิญทางคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน ท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ,  
นายก อบต.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกๆ ท่าน ผมขอช้ีแจง เรื่อง การขอ 

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่างฯ) เพื่อจัดซื้อ
เครื ่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื ่อง เป็นเงิน 
๒๔,๐๐๐.-บาท โอนลดมาจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ตำบล จำนวน ๒๔,๐๐๐.-บาท เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ที่ใช้งานอยู่ชำรุด
ทรุดโทรมใช้งานมานาน จึงอยากให้ทางสภาฯ พิจารณาด้วย ในส่วนของรายละเอียด
เพิ่มเติมผมจะให้ทาง ผอ.กองช่างฯ เป็นผู้ช้ีแจงต่อ 

นายพีรวัส   ภูหมั่นเพียร เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, คณะ 
ผอ.กองช่างฯ  ผู้บริหารฯ, ท่านปลัดฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ    และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกๆ ท่าน ผมขออนุญาตช้ีแจงเหตุผลถึงความจำเปน็ในการขออนุมตัิโอนงบประมาณ
ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง 
เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.-บาท เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คปัจจุบันมีการใช้งานมา
นานแล้ว เวลาเปิดปิดเครื่องก็มีการประมวลผลล่าช้า จึงอยากให้ทางสภาฯ พิจารณา
ให้ด้วยครับผม 

/นายสมศักดิ์ฯ... 



- ๑๖ - 
 
 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่านนายกฯ และทาง ผอ.กองช่างฯ ช้ีแจงเหตุผลถึงความจำเปน็ในการขออนุมัติ 
ประธานสภาฯ  โอนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล  จำนวน  

๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.-บาท มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหม 
ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม      ในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองช่างฯ) เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.-บาท โอนลดมาจากแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท
รายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒๔,๐๐๐.-บาท ผมขอ
มติด้วยครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน    ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๔ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายธนดล   จันทร์แดง เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, คณะ 
ผอ.กองกองการศึกษาฯ ผู้บริหารฯ, ท่านปลัดฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ    และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกๆ ท่าน   ผมขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมในเรือ่งกีฬา อบต.สร้างนกทา ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๘ ผมขอเสนอห้วงการจัดโครงการกีฬา อบต.สร้างนกทา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 
เป็นห้วงวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๘ และในส่วนของหนังสือเชิญประชุมการจัดงาน 
ก็จะเชิญอีกครั้งหนึ่ง คาดว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หน้า จะเชิญท่านสมาชิกมาประชุม
ว่าเราจะเล่นกีฬาประเภทไหนบ้าง ค่าใช้จ่าย และเงินรางวัล ข้ันต้นก็ประมาณนี้ครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามไหม 
ประธานสภาฯ 
นางนงเยาว์   วงษ์พินิจ เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, คณะ 
ส.อบต.ม.๑๔  ผู้บริหารฯ,  ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ดิฉันนางนงเยาว์   วงษ์พินิจ “ส.อบต.ม.๑๔” เข้าสู่วาระอื่นๆ ดิฉันอยากจะ
ฝากถึงผู้บริหารฯ ในเรื่องการจัดงานกีฬา อบต.สร้างนกทา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อยาก
ให้ประชุมภายในก่อนเพื่อจะได้เป็นแนวทางอันเดียวกันก่อนที่จะเรื่องสู่ภายนอก 
และมีอีกเรื่อง เรื่องประตูเข้าห้องประธานสภาฯ ที่ชำรุดอยู่เปิดปิดลำบาก มีเสียงดัง 
จึงอยากฝากให้ทางคณะผู้บริหารฯ รีบดำเนินการให้ด้วยค่ะ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามไหม 
ประธานสภาฯ 
นายพิธยา   ถามะพันธ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, คณะ 
ส.อบต.ม.๓  ผู้บริหารฯ,  ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
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ทุกท่าน ผมอยากฝากทางท่านผู้บริหารฯ ในเรื่องโครงการศึกษาดูงานประจำปี พ.ศ.  
๒๕๖๘ อยากให้ได้ไปจริงๆ ฝากพิจารณาด้วยครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามไหม 
ประธานสภาฯ 
นายสุรศักดิ์   บุญหาญ เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านรองประธานสภาฯ, สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, คณะ 
ส.อบต.ม.๑๓  ผู้บริหารฯ,  ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน เรื่องงานกีฬาฯ ผมอยากฝากทางท่าน ผอ.กองการศึกษาฯ โทรประสานกับ
คณะกรรมการตัดสินกีฬาฯ ให้ดีๆ เผื่อวันที่จะจัดกิจกรรมคณะกรรมการอาจจะไม่
ว่างหรือติดภารกิจ ขอบคุณครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน ท่านประธานสภาฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทกุท่าน, ท่านปลัดฯ,  ท่านรองปลัดฯ,  
นายก อบต.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกๆ ท่าน ในส่วนเรื่อง ของโครงการ 

จัดกีฬา อบต.สรา้งนกทา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่หลายๆ ท่านเป็นห่วงในตอนน้ี ซึ่งปี
นี้งบประมาณของเรามีน้อย งบในข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท ในการจดัซื้อ
เสื้อก็คงจะดูนักกีฬาเราก่อนและก็จะมีการประชุมภายในกันก่อนค่อยแจ้งผู้นำชุมและ
นักกีฬา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ เรื่องต่อมาเรื่องประตูห้องประธานสภาฯ 
ผมก็ขอสั่งการเลยขอให้ทาง ผอ.กองช่างฯ ไปสำรวจและซ่อมแซมประตูห้องกิจการ
สภาฯ และเรื่องศึกษาดูงานผมก็อยากให้มีการลงทะเบียนสำรวจข้อมูลบุคคลที่มี
ความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานก่อน เพื่อสะดวกและง่ายต่อเจ้าหน้าที่
ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหม  ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณทางสมาชิก
ประธานสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ทกุๆ ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ  

ในวันนี้ ต่อไปผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 
ขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(ลงช่ือ)... 



- ๑๘ - 
 

 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
    ( นายสมพงษ์   มหาโยธี ) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
( )   ถูกต้อง 
( )   ไม่ถูกต้อง  เนื่องจาก.................................................................................................................... ....... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
 ( นางสาวพิมพ์สุดา   บุญหาญ ) 

  ส.อบต.ม.๕ 
 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
    ( นายประยูร   แสนปาง ) 
    ส.อบต.ม.๗ 

 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
    ( นายมานัด   โชคบัณฑิต ) 
    ส.อบต.ม.๙ 
 

 ที่ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลสรา้งนกทา ในการประชุมสภาสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อ
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

 
 
 

     (ลงช่ือ)     
   ( นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 


